



กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์ โทร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๑๖ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๗

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมุ่งส่งเสริมข้าราชการรัฐสภาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ถี้อโอกาสวันมงคล “วิสาขบูชา” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญกุศล พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสำนักงานฯ ในวันอังคาร ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย) กล่าวถึงโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ว่าเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นพุทธมามกะ ทรงสัจธรรมและปฏิบัติธรรมตลอดมา ความสำคัญดังกล่าว ตนเองพร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งการอบรม สัมมนา การรับฟังบรรยายธรรม การเจริญภาวนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การทำนุบำรุงวัดวาอาราม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่จรโลงไว้ซึ่งพระพุทธานุภาพและดำเนินไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งสิ้น

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสำนักงานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาด้วย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการทำงาน และใช้เวลานี้เป็นไปเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ตลอดจนทำให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และโดยประการสำคัญ คือ สร้างค่านิยม ทศนคติที่ดีแก่ข้าราชการรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามโครงการ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายข้าราชการรัฐสภา โดยเฉพาะ ข้อ ๓ “ข้าราชการรัฐสภาต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองคุณแผ่นดิน รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” และข้อ ๔ “ข้าราชการรัฐสภาต้องรู้จักสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ โดยยึดมั่นปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ประพฤติดนเป็นทีเสื่อมเสีย”

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมการบรรยายธรรม การเจริญจิตภาวนา การบำเพ็ญกุศลซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาข้าราชการรัฐสภาแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังได้มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสำนักงานฯ โดยเฉพาะกิจกรรมบำเพ็ญกุศลซึ่งสำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ประชาชนได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญกุศล อาทิ การร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปโสธร (จำลอง) หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ มกราคมที่ผ่านมา และจะได้ร่วมสืบสานงานบุญอย่างต่อเนื่อง ในการหล่อ “พระพุทธรูปหามินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ”(จำลอง) หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว ซึ่งกำหนดประกอบพิธีเททอง ในวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๒๙ นาฬิกา ณ มณฑลพิธี วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระครูสุภัทรเขตสุนทร เจ้าอาวาสวัดม่วง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งสำนักงานฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งประชาชนจะได้มีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การร่วมทำบุญโดยจารึกชื่อบนแผ่นทอง เพื่อนำแผ่นทองที่จารึกแล้วมาหล่อองค์พระต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ ประชาธิปไตย ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๑๖

.....